

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh; Công văn số 131/CV-PGDĐT ngày 05/4/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong trường học, trường THCS Dương Quan tiếp tục thông báo để các bậc Phụ huynh học sinh và học sinh nhà trường biết một số nội dung quan trọng, liên quan đến trách nhiệm của phụ huynh và học sinh như sau:

1. Đối với cha mẹ học sinh: Tiếp tục quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông, **tuyệt đối không giao xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy cho con tự điều khiển.** Nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông. **Phụ huynh chịu trách nhiệm trước pháp luật khi buông lỏng quản lý, giao xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy cho con sử dụng, hoặc thấy con sử dụng nhưng không có biện pháp ngăn ngừa,** để con em gây ra tai nạn giao thông hoặc khi bị các lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Khi phụ huynh đưa đón con đến trường học, đề nghị thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho con theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhà trường bố trí khu vực chờ đỗ phương tiện cho phụ huynh trong khuôn viên sân trường (*cạnh phòng bảo vệ*). Phụ huynh khi đến chờ đón con, vui lòng đỗ xe vào khu vực được nhà trường quy định để không gây ùn tắc khu vực cổng trường vào các giờ tan học.

2. Đối với học sinh: Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về Luật Giao thông đường bộ, **tuyệt đối không tự ý điều khiển xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông. Chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi ngồi trên xe máy điện, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy.** Với những học sinh được phụ huynh đưa đón bằng xe máy điện, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy, đề nghị học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi lên xe để tham gia giao thông.

Khi tan học, học sinh không tụ tập, đậu đỗ xe ở khu vực cổng trường. Học sinh vi phạm các quy định trên sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà trường, tùy theo tính chất của hành vi học sinh vi phạm.

Các mức độ xử lý kỷ luật đối với học sinh khi vi phạm như sau:

1/ Hạ hạnh kiểm khi bình xét, đánh giá xếp loại hàng tháng đối với học sinh vi phạm, không chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2/ Phê bình, nhắc nhở, khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp, giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

2/ Tạm đình chỉ ở trường học có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3/ Những học sinh tái phạm nhiều lần (*sau khi đã được nhắc nhở, khiển trách*) sẽ được Hội đồng kỷ luật của nhà trường xem xét, quyết định việc **ghi nội dung vi phạm này vào trong học bạ của học sinh và xem xét việc hạ xếp loại hạnh kiểm** của học kỳ (*hoặc cả năm học*) phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của học sinh.

Trường THCS Dương Quan kính mong các bậc cha mẹ học sinh nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục, nhắc nhở con em mình thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Giao thông đường bộ, liên quan đến việc giao phương tiện không đúng quy định cho con em sử dụng, vì sự an toàn sức khỏe, tính mạng cho chính các em học sinh và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho con em mình.

Ban giám hiệu giao trách nhiệm cho các đồng chí: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Bí thư chi đoàn trường, Tổng phụ trách Đội, bảo vệ và lực lượng giáo viên, nhân viên, học sinh được phân công trực ban hàng ngày theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành các quy định đối với học sinh. Báo cáo hàng ngày về các trường hợp học sinh vi phạm để làm căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp loại học sinh hàng tháng, học kỳ và năm học.

Thông báo này sẽ được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử nhà trường, tại địa chỉ thcsduongquan.haiphong.edu.vn; công khai tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường được biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT trường;
- CBGV, PHHS, HS nhà trường;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Hồng Hải